



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 5 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 6,166 ราย ผู้ป่วยสะสม 289,233 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 50 ราย เสียชีวิตสะสม 2,276 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,534 ราย หายป่วยสะสม 223,437 ราย ยังรักษาอยู่ 63,520 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 10,777,748 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 184,910,663 ราย เสียชีวิต 4,000,281 ราย รักษาหาย 169,278,588 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **เกาหลีใต้** กำลังเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนชนิด mRNA เรื่องรับผลิตในเกาหลีใต้ โดยพร้อมเสนอเพิ่มกำลังผลิตเป็น 1,000 ล้านโดสในทันที **ซาอุดีอาระเบีย** อนุมัติแผนความปลอดภัยสำหรับพิธีฮัจญ์ปีนี้ จำกัดให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 6 หมื่นคน **จีน** คณะผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศยอมรับประสิทธิภาพวัคซีนที่ผลิตในจีนทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มว่าลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต **อิสราเอล** เผยประสิทธิภาพวัคซีนของไฟเซอร์ลดเหลือ 64% หลังฉีด 2-3 สัปดาห์ **อินโดนีเซีย** ติดเชื้อรายวันเกือบ 30,000 ราย เร่งแก้วิกฤตออกซิเจนขาดแคลน **Johnson & Johnson** เผยวัคซีนของบริษัทสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ **ลิงคอล์น** กำลังตรวจสอบกรณีเด็กชายวัย 16 ปี เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์

ประเด็นสำคัญ

1.ชี้แจงประเด็นเอกสารการประชุมเรื่องวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., js100, amarintv, pptvhd)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชี้แจงว่า เป็นเอกสารภายในจากการประชุมของคกก.วิชาการ ซึ่งมีอาจารย์แพทย์เข้ามาให้ความเห็นและมีการบันทึกไว้แต่ไม่ได้เป็นข้อสรุป เพราะหลังจากนั้นต้องมีอีกหลายขั้นตอนที่จะตกลงแนวทางการปฏิบัติ และยังคงเข้าคกก.โรคติดต่อ คกก.วัคซีนด้วย ส่วนประเด็นข้อความในเอกสารระบุว่าหากใช้เป็นเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า จะถือว่าเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องสอบถามผู้ให้ความเห็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, bangkokbiznews, newtv, mthai)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไม่ใช่ความเห็นอย่างเป็นทางการของที่ประชุมและไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเอกสารสรุปการประชุม การเข้าร่วมประชุมย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน การนำข้อความใดข้อความหนึ่งไปเผยแพร่จำเป็นต้องพิจารณาตามบริบทด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ส่วนการหารือและพิจารณาเรื่องวัคซีนนั้น เนื่องจากสถานการณ์วัคซีนเปลี่ยนแปลงเร็ว องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ ต้องทำการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับรูปแบบการใช้ให้เหมาะสม และย้ำว่า บุคลากรทางการแพทย์ต้องปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ทันเวลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, bangkokinsight)

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลานันท์ กรรมการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตามที่ไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ในเดือน กค.-สค. 2564 มีผู้เสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้วได้รับวัคซีนนี้ แต่ต่อมาก็ประชุมมีมติไม่ให้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ มีความเห็นว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้รับเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญสูงสุดและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

-พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอสนับสนุนให้วัคซีนเข็ม 3 แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด และขอเพิ่มวัคซีนคุณภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่ม mRNA ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า comment นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับแพทย์ด้านหน้าต่างๆ อยากรู้ว่าอาจารย์ท่านใดใจร้ายกับลูกศิษย์ได้ถึงเพียงนี้ แต่ไม่ว่าจะเป็นใครขอเสนอให้มีการเปลี่ยนมติที่ประชุมโดยให้ฉีดไฟเซอร์ที่กำลังจะได้อีก 1.5 ล้านโดส กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

2.ปรับแผนคุมโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thestandard, thebangkokinsight, ch7, thaiPBS, innnews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ กทม.และปริมณฑลเป็นศูนย์กลางการระบาด จึงเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์

จากต่างจังหวัดเข้ามาดูแลผู้ป่วยในรพ.บุษราคัม เพิ่มเตียงไอซียูสนาม ปรับวิธีควบคุมโรค ค้นหาผู้ติดเชื้อ และปรับระบบการรักษา สำหรับมาตรการวัคซีน ให้ฉีด Booster dose ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิดกลายพันธุ์ ในเดือนนี้จะจัดสรรวัคซีน 85% ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และเน้นฉีดเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด พร้อมเสนอ Work From Home ในหน้ากาที่ที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการควบคุมโรคพื้นที่ต่างจังหวัดยังใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังติดเชื้อไม่มาก ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เป็นศูนย์กลางการระบาด จะเน้นการป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง โดยมีพาสต์แทรกให้ได้รับการตรวจหาเชื้อและการรักษาในรพ.ทันที เพื่อลดอาการป่วยและเสียชีวิต สำหรับกลุ่มอื่นที่ยังไม่มีอาการหรือเป็นวัยหนุ่มสาวอัตราการป่วยหนักน้อยกว่า จะใช้วิธีการตรวจอื่นควบคู่กัน นอกจากนี้ จะระดมฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ที่มีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวม 1.8 ล้านคน ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนปริมณฑลจะฉีดให้ได้เดือน ก.ค.นี้ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ใน 2 กลุ่มนี้อีก 17.85 ล้านคน ฉีดภายในเดือน ส.ค.

3.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ สธ.เป็นผู้เสนอวัคซีนโควิด 19 ที่จะนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนในประเทศต่อกรม. ส่วนอาจารย์แพทย์ 3 ท่านที่เป็นข่าว ดูแลเรื่องวิชาการ เรื่องความปลอดภัยการใช้วัคซีน ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อวัคซีนแต่อย่างใด จากการเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้โทรศัพท์ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นด้วยตัวเอง ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. กล่าวถึงข่าวรมว.สธ.โยนเผือกก่อนกรณีการจัดหาวัคซีนให้คณะแพทย์ ว่าทุกฝ่ายทำงานให้เกียรติกันและไม่มีใครปิดความรับผิดชอบ ที่ผ่านมาอาจารย์แพทย์ทั้ง 3 ท่าน และรมว.สธ. ทำงานร่วมกันอย่างดีมาโดยตลอด ขอให้สื่อมวลชนทำหน้าที่บนความถูกต้อง มีจรรยาบรรณ อย่าสร้างความแตกแยกให้สังคม ส่วนกรณีเอกสารจากที่ประชุมเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเอกสารภายในที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในทางปฏิบัติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ วัคซีนไฟเซอร์ที่กรมควบคุมโรครับบริจาคมาจากสหรัฐฯ เป็นการติดต่อผ่านก.การต่างประเทศ ส่วนที่รัฐบาลจะซื้อไม่ได้เซ็นสัญญา ถ้ามีการบันทึกข้อตกลงได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเพราะวัคซีนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับ ออย. แล้ว ส่วนจะฉีดให้ใครขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้น แต่เบื้องต้นจะเน้นฉีดให้เยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป มีประมาณ 5 ล้านคน สิ่งที่สำคัญคือ ประเทศไทยจะมีวัคซีนทุกประเภทมาให้กับบุคคลที่เหมาะสมกับวัคซีนชนิดนั้นมากที่สุดตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และยืนยันว่าบุคลากรด้านหน้าเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไฟเซอร์ได้ยื่นขอทะเบียนกับ ออย. เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 และขึ้นทะเบียนเมื่อ 24 มิ.ย. 2564 ได้ลงนามเอกสารไปแล้ว 2 ฉบับ คือ เอกสารที่สัญญาว่าเมื่อรับทราบข้อกำหนดเบื้องต้นจะไม่เปิดเผยข้อมูล และเอกสารการจองวัคซีนตั้งแต่ก่อนเดือน เม.ย. ขณะนี้เหลือสัญญาฉบับที่ 3 คือ เอกสารสัญญาซื้อวัคซีน ซึ่งมีเงื่อนไขรายละเอียดที่บริษัทผู้ผลิตตั้งขึ้นหลายประการจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบสัญญาแล้วเสร็จวันที่ 5 ก.ค.นี้ จากนั้นนำเข้ากรม.วันที่ 6 ก.ค. เมื่อผ่านแล้วจะส่งซื้อต่อไป โดยบริษัทจะส่งได้ประมาณไตรมาส 4/2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เพจชมรมแพทย์ชนบท เสนอว่า เดือน ก.ค. ควรระดมฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ได้ 70% เป็นอย่างน้อย ผู้สูงอายุทุกคนไม่ควรต้องรอคิว รัฐบาลต้องเปิดช่องทางด่วนให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ฉีดวัคซีนในเดือน ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd

-นายรักไทย บุรพ์ภาค ประธานหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ มศว. ระบุว่า โควตาวัคซีน 1.5 ล้านโดส ที่บริจาคทาง Members of the U.S. Congress White House ประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์จะให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก่อน โดยไม่ได้มีนโยบายที่จะแทรกแซงการจัดสรรวัคซีนของไทย ส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้คนสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจจะมีการบริจาคเข้ามาในครั้งต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พรรคเพื่อไทยจัดเสวนา “วิกฤติโควิด-19 ทางออกก่อนถึงทางตัน” นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เสนอว่า 1.รัฐบาลต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ได้ด้วยตนเอง ช่วยแยกผู้ติดเชื้อจากผู้ไม่ติดเชื้อได้รวดเร็ว 2.ปรับวิธีให้กักตัวที่บ้าน มีชุดตรวจเชื้อ ชุดตรวจระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา 3.จัดทีมเฝ้าระวังในทุกเขต ออกสำรวจโรคทันทีที่พบผู้ป่วย 4.รัฐต้องจัดหาวัคซีนเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุด มุ่งเน้นบุคลากรการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม แล้วค่อยขยายวงออกไป 5.รัฐบาลต้องหา

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วัคซีนให้มากที่สุด มีคุณภาพเพียงพอ และเปิดเผยความจริงตรงไปตรงมา การบริหารประเทศที่มีคนเสียชีวิตรายวันจำนวนมากคือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือฝ่ายกฎหมายและขอความเห็นจาก ส.ส.จะใช้กฎหมายเอาผิดนายกฯ รวมทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก หากประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมีสิทธิฟ้องร้องรัฐบาลได้ การประชุมสภาฯ วันที่ 8 ก.ค.นี้ พรรคฯ จะอภิปรายญัตติด่วนเรื่องการแก้ไขโรคโควิด 19 แสดงให้เห็นข้อผิดพลาดของรัฐบาล

4. วัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, springnews

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กรณีการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา หลังอภ.ชี้แจงว่าสมาคมรพ.เอกชนยังไม่ได้รวบรวมจำนวนวัคซีนและเงินส่งให้ อภ.จึงไม่กล้าเซ็นสัญญา ว่า ได้ติดต่อทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นานานมาก รพ.เอกชนพร้อมที่จะวางเงินตั้งแต่ ต.ค.ปีที่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, mcoth)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า อัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแล้ว หลังจากนั้นจะเร่งลงนามกับ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ซึ่งอาจเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ส.ค. หากรพ.เอกชนแจ้งยอดวัคซีนและงบประมาณ แต่ผู้ผลิตยังยืนยันว่าจะส่งให้ได้อย่างเร็วคือไตรมาส 4/2564 ซึ่งอภ.จะพยายามเจรจาเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทจัดส่งให้ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-นพ.บุณกาลัญญ์ ปัญจศรีประการ แพทย์ประจำบ้านต๋อยอดประสาทวิทยา รพ.จุฬาฯ ตัดสินใจจองวัคซีนโมเดอร์นา เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีความนโยบายที่จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และไม่รู้ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้หรือไม่ อีกทั้งมีแพทย์ที่รู้จักประมาณ 5 คน ติดเชื้อโควิดแม้ว่าจะได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว และมีแพทย์ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาครบ 2 เข็มแล้ว 2 คน ติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีงานศึกษาที่ระบุว่าวัคซีนซิโนแวคไม่ครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ใหม่ๆ จึงคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันโควิดได้จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-กรณีรพ.เอกชนและรพ.รัฐบาลบางแห่งเปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา พบว่าหลังเปิดจองได้ไม่นาน หลายแห่งประกาศปิดจองวัคซีน อาทิ รพ.เมตพาร์ค รพ.รามาริบัติ รพ.วิภาวดี รพ.ธนบุรี รพ.วิชัยยุทธ รพ.พระราม9 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

5. การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, pptvhd36)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลวันที่ 4 ก.ค. มีการครองเตียง 28,000 เตียง เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. กว่า 10,000 เตียง โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสี กลุ่มสีแดงเพิ่มขึ้นจาก 657 ราย ในเดือน มิ.ย. เป็น 1,130 ราย ในเดือน ก.ค.ในจำนวนนี้ ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มจาก 200 ราย เป็น 400 ราย เสียชีวิตวันละ 30-40 ราย จึงมีการกำหนดมาตรการกักตัวที่บ้านหรือชุมชน โดยมีผู้ป่วยเข้าโครงการกักตัวที่บ้านกับรพ.สังกัดกรมการแพทย์ 100 กว่าคน ได้ส่งปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอาหาร 3 มื้อ ติดตามอาการวันละ 1-2 ครั้ง หากอาการแยกลงจะส่งยาไปให้หรือประสานส่งตัวไปรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ

-โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค.ศบค. ได้รับทราบกรณีผู้ป่วยจำนวนมากต้องการเตียง ต้องมีมาตรการให้รพ.เพิ่มเตียงสีแดง โดยปรับบอร์ดผู้ป่วยทั่วไปมารองรับผู้ป่วยโควิดเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นที่จะเพิ่มเตียงสีแดง สีแดงให้ได้มากที่สุด ส่วนสีเขียวปรับให้เป็นการแยกกักที่บ้านหรือแยกกักในชุมชน โดยผู้ว่าฯ กทม.ได้สร้างพื้นที่ใช้แยกกักในชุมชนอีก 20 แห่ง ภายใน 1-2 วันนี้ โดยศูนย์พักคอยจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปรพ.สนามเพื่อรักษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์แนวหน้า

-ผู้ว่าฯ กทม. ระบุ ได้พื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับแล้ว 14 จุด รองรับผู้ป่วยได้ 2,000 คน โดย 5 จุดที่เปิดได้ก่อน คือ 1.อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวินัย เขตพระนคร 170 เตียง 2.วัดสะพาน เขตคลองเตย 250 เตียง 3.ค่ายลูกเสือกรุงเทพ วันวาน เขตหนองจอก 200 เตียง 4.วัดศรีสุทธาวาสวรวิหาร เขตบางกอกน้อย 90 เตียง 5.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแคเรือ่งสอน เขตบางแค 150 เตียง รวมทั้งสิ้น 860 เตียง จะเร่งเปิดให้ครบทั้ง 14 จุด รวมถึงเร่งหาพื้นที่จัดตั้งเพิ่มให้ถึง 20 ศูนย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้รวม 3,000 คน โดยเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด 19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากบ้านมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร แชรโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ แม่เอ๋ นักทรัพยากรบุคคล รพ.สมุทรสาคร พร้อมระบุว่า หากรพ.เอกชนยืนยันไม่รับตรวจ อ้างว่าเตียงเต็ม คงต้องเสนอกรมการระดับจังหวัดพิจารณาปิด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

6.ฝ้าระวังสายพันธุ์เดลตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, สำนักข่าวไทย, voivetv, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย การฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564 พื้นที่กทม.พบสายพันธุ์เดลตา 487 ราย (52%) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สายพันธุ์อัลฟา 447 ราย (47.8%) และสายพันธุ์เบตา 2 ราย (0.2%) ส่วนภูมิภาค พบสายพันธุ์อัลฟา 1,011 ราย (77.6%) สายพันธุ์เดลตา 234 ราย (18%) และสายพันธุ์เบตา 57 ราย (4.4%) โดยสายพันธุ์เดลตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ส่วนสายพันธุ์อัลฟาและเบตามีแนวโน้มลดลง ซึ่งสายพันธุ์เบตาส่วนใหญ่ยังพบในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส

7.อพยพผู้ป่วยโควิดออกจากพื้นที่สารเคมีระเบิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอำเภอบางพลี แจ้งเตือนประชาชนในรัศมี 3 – 5 กม. ของจุดเกิดเหตุไฟไหม้อพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าถังสารเคมีจะระเบิดอีก ด้าน รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ซึ่งอยู่ในรัศมีการอพยพได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากรพ. ตั้งแต่ช่วงเช้าส่งรพ.สาขาและรพ.ใกล้เคียง พร้อมประกาศให้ผู้ที่จะมารักษาหรือตรวจโควิดที่รพ. เลื่อนหรืองดเดินทางและรอพบแพทย์สถานการณ์ที่เพชรพ. ส่วนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนของภาครัฐหรือหมอพร้อมวันนี้ ขอเลื่อนเป็นวันที่ 10 ก.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ch7)

-นพ.รศ.ศ.กริชชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุไม่มีรพ.สนาม แต่มี ASQ สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อสังเกตอาการโควิด 19 จำนวน 2 แห่ง ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ที่อาศัยใน ASQ ดังกล่าวออกไปอยู่โรงแรมในเครือชายแห่งที่ 1 จำนวน 119 คน แห่งที่ 2 อีก 63 คน

8.คลังเตอรีใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

-กทม. ฝ้าระวัง 117 คลังเตอรีใน 46 เขต โดยมีกลุ่มฝ้าระวังสูงสุด 100 แห่ง **สมุทรสาคร** โรงงานอาหารกระป๋อง พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย โรงงานอาหารกระป๋องอีกแห่ง พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย และโรงงานเสื้อผ้า อ.อ้อมน้อย พบผู้ติดเชื้อ 53 ราย **ชลบุรี** บริษัทโลจิสติกส์ อ.ศรีราชา พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย **พระนครศรีอยุธยา** ตลาดวังน้อย อ.วังน้อย พบผู้ติดเชื้อ 181 ราย **ตาก** พบผู้ป่วยรายใหม่ 200 ราย ผู้ว่าฯ สั่งปิดโรงงาน บ. ท็อปฟอร์มบราเซี่ย (แม่สอด) จก. และห้ามเข้า-ออกพื้นที่บ้านศิลาลาด หมู่ที่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด **ฉะเชิงเทรา** แคมป์ก่อสร้าง อ.เมืองฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อ 18 ราย **ปทุมธานี** ตลาดไท อ.คลองหลวง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 286 ราย **ราชบุรี** คลังเตอรีตลาดบ้านโป่ง ตรวจเชิงรุกพบพ่อค้า-แม่ค้าติดเชื้อแล้ว 40 ราย **ภูเก็ต** ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ หลังพบผู้ปกครองและนักเรียนมีผลเป็นบวก **เลย** พบผู้ติดเชื้อ 18 ราย อ.วังสะพุง มากสุด เปิดเตียงสนามแล้ว 1 จุด **อุดรธานี** เร่งกักตัวนักศึกษาฝึกงานกลับจากชลบุรี 157 คน เบื้องต้นติดเชื้อแล้ว 2 ราย **นนทบุรี** สั่งปิดโรงงานน้ำพริกน่องพร อ.บางบัวทอง 14 วัน หลังพบคนงานติดเชื้อ 65 คน กักตัวอีก 30 คน จากทั้งหมด 103 คน มี 2 คนกลับภูมิลำเนา **นครพนม** พบผู้ป่วย 30 ราย **ลพบุรี** ปิด 'ปีฟู้ดส์' เครือเบทาโกร หลังติดเชื้อแล้ว 194 ราย

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ch7)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และภายหลังทราบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย นายกฯ จึงจะใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่และติดตามการบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเอง ยืนยันว่านายกฯ ไม่มีผลตรวจที่เป็นบวก ที่ผ่านมามีการตรวจอย่างต่อเนื่อง และยังคงตรวจเป็นระยะๆ และฝากถึงประชาชน ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, infoquest, innnews, mcot)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ศปก.ศบค. อนุมัติให้โครงการก่อสร้าง 4 ประเภทดำเนินการต่อ ส่วนการผ่อนคลายหรือเข้มงวดมาตรการใดเพิ่มเติมต้องรอฟังจาก สธ. สำหรับกรณี นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ระบุว่าควรจัดยาให้คนไข้โดยเร็ว ได้ดำเนินการ 2 เรื่องคือ 1.ยาฟาวิพิราเวียร์จะแจกจ่ายเร็วขึ้น 2.การรักษาตัวที่บ้าน ขอให้กทม.เร่งรัดจัดระบบรักษาตัวที่บ้านให้มีมาตรฐาน ส่วนรพ.สนามในชุมชน จะให้ผู้ติดเชื้อรับการรักษาก่อนไปรพ.สนาม โดยกทม.จะดำเนินการให้ได้ 20 จุด ใน 50 เขต ส่วนกรณีการฝ่าฝืนและลักลอบเปิดสถานบันเทิงแบบส่วนตัว สัปดาห์ที่แล้วได้จับกุมในบางพื้นที่ หากมีเบาะแสให้แจ้งมาที่ ศบค. กรณีรพ.เอกชนได้วัคซีนทางเลือกช้าเพราะติดขั้นตอนของรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามเร่งดำเนินการ แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังและให้ความสำคัญเรื่องกฎหมายด้วย โดยวัคซีนไฟเซอร์ กรมควบคุมโรคได้เร่งจัดหาเป็นวัคซีนหลัก ส่วนโมเดอร์นา อภ.ได้เร่งรัดเป็นวัคซีนทางเลือก สำหรับการเรียกเรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรด่านหน้า ต้องฟังจากสธ.เป็นหลัก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Gnews</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตลาดนัดและสตรีทฟู้ด จ.ภูเก็ต ว่า สธ.ใช้มาตรการ 3 สร้างเพื่อขับเคลื่อน "เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19" ได้แก่ 1) สร้างมาตรฐาน โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดนัดน้ำซ้อ และสตรีทฟู้ด จำหน่ายอาหารปลอดภัย 2) สร้างความปลอดภัย คุณ้ข้มทางเข้า-ออกตลาดและสตรีทฟู้ด วั่นระยะห่าง หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม 3) สร้างความมั่นใจ ให้เจ้าของตลาด ผู้ค้าขายและผู้ให้บริการ ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และตลาดต้องประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, changmainews</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลเด็กเรียนออนไลน์ที่บ้าน หมั่นสังเกตสายตาและพฤติกรรมการดูหน้าจอของเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาสายตาผิดปกติในระยะยาว หากพบอาการผิดปกติให้ปรึกษาจักษุแพทย์ พร้อมแนะนำให้เลือกผัก ผลไม้สีเหลือง ส้ม แดง ไข่ ตับ นม ช่วยบำรุงสายตาให้กับเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-กรมอนามัย เผยผลอนามัยโพล พบประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มไม่สวมหน้ากาก/สวมหน้ากากไม่ถูกวิธี ถึงร้อยละ 35 เสียใจแพร่เชื้อในชุมชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกพื้นที่สวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูก ปาก คาง ไม่แนะนำให้สวมซ้อนกัน 2 ชั้น เนื่องจากจะไม่กระชับกับใบหน้า ทำให้ต้องใช้มือขยับและเสี่ยงสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคลดลง ทั้งนี้ หากอยู่ในสถานที่แออัด การระบายอากาศไม่ดีเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากผ้าที่หน้ากอกอนามัย รวมถึงรักษามาตรการต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-ททท. เดินหน้าสมุย พลัส โมเดล รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 15 ก.ค.นี้ หวัง 1 เดือนมีรายได้ 100 ล้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ch7</p> <p>-เชียงใหม่ แจ้งความคืบหน้าคดีกับ น.ส.ฐานิดา หรือพิมฐา เนตโอดอลชื่อดังซึ่งมีภูมิลำเนาใน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ กรณีฝ่าฝืนคำสั่งกัก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ เดินทางมาจาก กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแต่ไม่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน และไม่กักตัวตามประกาศคำสั่ง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ผลสอบคลินิกชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>-นายจิรวิทย์ สุขได้พิง กรรมการ สปสช. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขอันเป็นเท็จ แฉลงข่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปีงบประมาณ 2562 สถานพยาบาลเข้าข่ายทุจริตเป็นความผิดอาญา 211 แห่ง แยกเป็น คลินิกชุมชน 176 แห่ง รพ.เอกชน 35 แห่ง นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบกรณีชดเชยกิจกรรมทันตกรรมสร้างเสริมป้องกันโรค และทันตกรรมรักษาของหน่วยงานบริการพื้นที่ใน กทม. ปีงบฯ 2562 – 2563 รวม 79 แห่ง พบความผิดปกติ 77 แห่ง เข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริตผิดกฎหมายอาญา ทั้ง 2 กรณี รวม 288 แห่ง เป็นมูลค่าความเสียหาย 324 ล้านบาทที่เบิกจาก สปสช. แต่รวมค่าเสียหายการตรวจสอบและค่าอื่นๆ ที่เสียไปกับการตรวจสอบเป็นเงิน 691 ล้านบาท อนุกรรมการฯ ให้ร้องทุกขั้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบทั้งหมด และจะเรียกร้องค่าเสียหายแก่หน่วยบริการที่กระทำความผิด หากไม่ได้ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป</p>	-
<p>โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, thailandplus, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง ThaiPBS)</p> <p>-เกิดเหตุถังเคมีระเบิดภายใน บ. หมิงตี้เคมีคอล จก. ข.กิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเม็ดโพลีเอทิลีนและพลาสติกขนาดใหญ่ แรงอัดก่อให้เกิดความเสียหายในรัศมี 1 กม. บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากแรงอัดและกระจกบ้านเรือนแตกตกใส่ ขณะที่มีคนงานบางส่วนถูกแผ่นปูนอาคารถล่มลงมาทับแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมาก ผู้ว่าฯ สั่งอพยพประชาชน-ผู้ป่วยในรพ.ในรัศมี 5 กม. อาสาสมัครดับเพลิงถูกไฟคลอกเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, workpointtoday, techsauce, kapook, bangkokbiznews, thailandplus, sanook)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีสารเคมีรั่วไหล ดังนี้ 1) ประชาชนควรตั้งสติ 2) อพยพออกจากพื้นที่ทันทีและอยู่เหนือลม 3) กรณีสัมผัสผิวหนัง/ไอรระเหยจากสารเคมี ให้รีบนำผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผิวหนัง/ตาสัมผัสโดนไอรระเหยของสารเคมี ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และโทรเรียกรถพยาบาล/หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 4) เมื่อออกจากพื้นที่ได้แล้ว แต่พบว่ามีคนติดอยู่ ห้ามกลับเข้าไปเด็ดขาด ให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
แจ้งจนท.เข้าไปให้ความช่วยเหลือ 5) แม้เหตุการณ์สงบลงแล้ว ยังไม่ควรเข้าใกล้/สัมผัสสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด 6) ติดตามข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel